



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 17 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,775 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,029,959 ราย เสียชีวิต 128 ราย เสียชีวิตสะสม 26,882 ราย รักษาหายเพิ่ม 24,545 ราย รักษาหายสะสม 3,788,523 ราย ยังรักษาอยู่ 214,554 ราย

**สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 504,188,619 (+558,782) ราย เสียชีวิต 6,221,436 (+1,509) ราย รักษาหาย 454,753,412 (+720,591) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ องค์การอนามัยโลก เผยเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 กำลังแพร่กระจายในบอตสวานา แอฟริกาใต้ เยอรมนี และเดนมาร์ก รวมถึงประเทศอื่นๆ ซึ่งยังไม่มีข้อมูลการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตมากกว่าเชื้อโอมิครอนดั้งเดิม **จีน** เผยยอดติดโควิดเพิ่มเกือบ 25,000 คนในวันเดียว ส่วนใหญ่พบในเซี่ยงไฮ้ ขณะที่ซีอาน จ่อเพิ่มล็อกดาวน์คุมเข้มอีกเมือง/ ซีเอ็นบีซี บริษัทลูกในเครือซิโนฟาร์มเตรียมวิจัยวัคซีนใหม่ 2 ชนิด เพื่อต่อสู้กับโอมิครอนโดยเฉพาะ **ผลวิจัยฝรั่งเศส** พบวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ลดอาการอักเสบ MIS-C ในเด็กถึง 91%

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. มาตรการป้องกันโควิดช่วงสงกรานต์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ch.7, workpointtoday, ผู้จัดการ, nationtv, Innnews, thebangkokinsight)

- นายก ฆ มอบหมาย สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรองรับหากเกิดคลัสเตอร์โควิด 19 หลังสงกรานต์ ซึ่งสพช.ได้เพิ่มคู่มือสาย สายด่วนรองรับ ขณะเดียวกันขอให้ประชาชนสังเกตอาการหลังกลับจากเทศกาลสงกรานต์ 7-10 วัน หากมีอาการ เช่น ไอ มีน้ำมูก ไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียส ควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทาง และหากมีอาการหรือมีความเสี่ยง ให้ตรวจด้วย ATK ทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, sonthitalk, tnnthailand, innnews, thaiPBS, thailandplus, newtv., springnews, nationtv., mcot)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับจากสงกรานต์สังเกตอาการตนเองและเฝ้าระวัง 7 วัน หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ตรวจ ATK หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก หากต้องพบผู้อื่นให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เวีรก โปรมโฮม ตามความเหมาะสม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา อย่างเคร่งครัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร 1422

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, sonthitalk, topnews)

- สธ.ได้จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ข้อมูลรายงานของ ศบค. ตั้งแต่วันที่ 11-15 เม.ย. พบว่าภาพรวม 5 วันเทศกาลสงกรานต์ฉีดวัคซีนสะสม 371,498 โดส ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุเป้าหมายช่วงสงกรานต์นี้ จะเร่งรัดฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงประมาณ 3 ล้านคน ฉีดไปแล้ว 2 ล้านกว่าคน เหลืออีก 1 ล้านกว่าคน โดยมีการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีเทาไปในพื้นที่กว่า 3 ล้านโดส สำหรับสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับวัคซีน คือ 1.เดินทางลำบาก 2.กลัวผลข้างเคียงจากวัคซีน และ 3.ลังเลการฉีดกระตุ้น ทั้งนี้การฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีเป้าหมาย 12,704,543 ราย ฉีดเข็มแรก 10,672,706 โดส คิดเป็น 84% ยังเหลือยังไม่ฉีดอีกกว่า 2.1 ล้านคน ส่วนฉีดเข็มสอง 10,111,060 โดส คิดเป็น 79.6% และเข็มสาม 5,001,026 โดส คิดเป็น 39.4% สำหรับเด็ก 5-11 ปี มีเป้าหมาย 5,151,082 คน ฉีดเข็มแรกแล้ว 2,546,415 โดส คิดเป็น 49.4% และเข็มสอง 203,652 โดส คิดเป็น 4%

#### 2. สถานการณ์โรคโควิด19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ )

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า 2 ปีที่ผ่านมา พยายามงดการเดินทางเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ในวันนี้ มีคนเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เต็มแน่นมาก เสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด 19 แต่ต้องลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด เชื่อว่าคนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันทั้งจากวัคซีนและเคยติดเชื้อ ขณะเดียวกันแนวโน้มความรุนแรงของโรคเริ่มลดลง แต่เรายังควบคุมการระบาดของโรคไม่ได้ สิ่งสำคัญที่สุด ต้องช่วยกันป้องกันการระบาดจนเกินกว่าระบบสาธารณสุขจะรองรับได้ จะเกิดความสูญเสียต่อชีวิตเพิ่มขึ้น เราไม่สามารถที่จะทำให้เชื้อไวรัสตัวนี้หมดสูญสิ้นไปได้ จะต้องอยู่กับไวรัสนี้ด้วยความไม่ประมาทและรู้เท่าทัน อยู่ในภาวะสมดุล

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, thailandplus, ch7)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 608 หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ แนะนำหากเป็นกลุ่มดังกล่าว เมื่อมีอาการให้รีบติดต่อสถานพยาบาลทันที ย้ำการฉีดวัคซีนป้องกันการเสียชีวิตได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กว่า 5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 83.13 ของทั่วโลก ส่วนไทยเมื่อวันที่ 15 เม.ย. จำนวนติดเชื้อใหม่ รวม ATK สูง เป็นอันดับ 8 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย ขณะที่จำนวนเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก จำนวนเสียชีวิตวันที่ 14 เม.ย. คิดเป็น 18.74% ของการเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานของทวีปเอเชีย

รศ.นพ.ธีระ กล่าวว่า Mesfin Y และคณะจากฮ่องกง เผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.2 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา พบว่าทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตพอๆ กับสายพันธุ์ดั้งเดิมในระลอกแรกของโควิด 19 หากไม่ได้ฉีดวัคซีน ทั้งนี้การศึกษาในลิงคโปรซีชี้ให้เห็นว่าวัคซีน mRNA มีประสิทธิภาพดีกว่าวัคซีนเชื้อตาย ทั้งในด้านการป้องกันการติดเชื้อและการป้องกันการป่วยรุนแรง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ nationtv., thainews

- อ.เจษฎา เต็มดวงบริพันธ์ โพสต์อัปเดตสถานการณ์โควิด 19 เผยข่าวดี การระบาดของโควิดเป็น "ขาลง" ชัดเจนแล้ว

### 3. โควิดเข้าปอดได้ใน 5 นาที

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผลการทดลองของทีมนักวิจัยเกาหลีใต้ ได้ศึกษาความสามารถการติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ปอดมนุษย์ของไวรัส SARS-CoV-2 แต่ละสายพันธุ์ โดยนำไวรัสที่ 4 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ดั้งเดิม (GR), อัลฟา, เดลตา และโอมิครอน จำนวนเท่าๆกัน มาผสมกัน และปล่อยให้ติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ปอดมนุษย์ที่นำมาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ พบว่าใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาที ไวรัสสามารถติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ได้แล้ว และจากการถอดรหัสเซลล์พบว่า 27.2% ติดเชื้อไวรัส 1 สายพันธุ์ ขณะที่ 44.5% ติดเชื้อไวรัส 2 สายพันธุ์ และอีก 27.2% ติดเชื้อได้ 3 สายพันธุ์พร้อมกัน โดยโอมิครอนมีความสามารถติดเชื้อเข้าไปในเซลล์ปอดไวกว่าสายพันธุ์อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ (ประมาณ 4.8 เท่า) ประเด็นที่สนใจเป็นพิเศษ คือโอกาสที่ไวรัสเข้าไปเพิ่มจำนวนตัวเองในเซลล์เดียวกันได้หลายสายพันธุ์ในเวลาเดียวกัน เพราะเป็นกลไกการสร้างไวรัสลูกผสมตระกูล X ทั้งหมด หากเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นนี้ ไวรัสแปลก ๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นกัน

### 4. โควิดในเด็ก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, hfocus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการติดเชื้อในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ว่าไม่ได้แตกต่างกับผู้ใหญ่ แต่ที่แตกต่างคือ อัตราเสียชีวิตค่อนข้างต่ำกว่าผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป การเสียชีวิตในเด็กเล็กมักมีโรคประจำตัวร่วม ส่วนกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาอายุ 12-17 ปี ขณะนี้เข้าสู่ระยะที่ต่อมมีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น แนะนำให้รับวัคซีนก่อนเปิดเทอมช่วงเดือน พ.ค.นี้ เลือกได้ทั้งแบบเต็มโดสหรือครึ่งโดส ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพิ่มภูมิคุ้มกันไม่แตกต่างกัน แต่การฉีดครึ่งโดสจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่า โดยกลุ่มเด็กที่สุขภาพปกติจะฉีดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่วนกลุ่มเด็กป่วยสามารถรับบริการในโรงพยาบาลที่รักษาได้ ขณะที่เด็กประถมศึกษาอายุ 5-11 ขวบ ฉีดเข็มแรกไปแล้ว จะฉีดเข็มสองห่างจากเข็มแรกประมาณ 8 สัปดาห์ จะเร่งรัดการฉีดเพื่อรองรับการเปิดเทอมต่อไป

### 5. Long COVID

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์) ข่าวสด) แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

- นายกฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และกระบวนการให้การรักษาสายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่เชื้อได้ง่ายแม้ความรุนแรงของโรคไม่มากในผู้มีร่างกายแข็งแรง แต่มีผู้ที่ย่ำแย่จำนวนมากเกิดภาวะลองโควิดหรืออาการที่เกิดขึ้นหลายระบบในร่างกาย ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด และกำชับให้ สช.ให้ความรู้และเพิ่มการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างเกี่ยวกับภาวะลองโควิดและการดูแลตัวเอง

### 6. ไวรัสกลายพันธุ์ B.A.4 B.A.5

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน)

- เพจเฟซบุ๊กศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี โพสต์ข้อความระบุว่า จำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 อย่างน้อยร้อยละ 70 ในทุกกลุ่มประชากรและทุกประเทศ เพื่อยับยั้งกลายพันธุ์เชื้อไวรัสโควิด 19 โดยยกตัวอย่างการเกิดสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ที่ WHO ระบุว่ามียอดกำเนิดจากประเทศที่มีการฉีดวัคซีนน้อย และมีความเป็นไปได้สูงว่า BA.5 จะแทนที่ BA.2 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ และเห็นว่าสามารถปรับลดระดับให้กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้ภายในปี 2565 หากมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงวัคซีนและยาต้านไวรัส

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

## มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

- ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัตน์ อดีตนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวในรายการ "COVID Forum" ที่นี้มีคำตอบ "ประเด็นในยุคโควิด ดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคและผู้สูงอายุอย่างไร" ว่า สำหรับกลุ่มสูงอายุ โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัว ควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 3 ด้วยชนิด mRNA เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับสูง ย้ำหากมีอาการป่วยแม้แต่ไข้เล็กน้อย บวกกับไอแห้งๆ ก็ต้องตรวจ ATK ทันที เนื่องจาก ศบค.รายงานผู้สูงอายุที่เสียชีวิตหลายรายได้รับการรักษาซ้ำ เพราะคิดว่าไม่ได้ติดโควิด และบางส่วนไม่ได้รับวัคซีน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากหัวใจ ไต ปอด และการสูบบุหรี่ ที่ทำให้อวัยวะที่ต้องสู้กับเชื้อไม่สมบูรณ์เท่ากับคนหนุ่มสาว รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลง โดยเฉพาะกลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

- นพ.ชนัท ครุธกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ กล่าวว่า การดูแลผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิดให้ถือว่าเป็นกลุ่มสีเหลืองทันที โดยไม่ต้องรอให้มีอาการ และต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ ขณะที่บางรายไม่จำเป็นต้องนอน รพ. สามารถรักษาที่บ้านได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยาต้านไวรัสมีความจำเป็นมากที่ต้องรับใน 3-5 วัน หลังจากมีอาการ มี 3 ชนิดคือ ยาฟาวิพิราเวียร์, แพกซ์โลวิด และโมลนูพิราเวียร์ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ติดเชื้อโควิด ปัญหาใหญ่คือไม่ทราบว่าเป็นตัวเองติดเชื้อ จึงจำเป็นต้องตรวจ ATK หรือในบางรายที่มีอาการแต่ยังตรวจไม่พบเชื้อ อาจจะต้องรักษาในเชิงป้องกัน เช่น การให้ยาทันทีเมื่อมีอาการ พร้อมกับพบแพทย์เพื่อประเมินการรักษา ขณะเดียวกันการติดเชื้อในกลุ่มที่อายุมาก ๆ ที่ต้องดูแลใกล้ชิด อาจจะต้องมีคนดูแลที่แข็งแรง 1 คนที่ได้รับวัคซีนแล้วเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่บ้านได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)

- นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง กรณีลูกจ้างระบุว่าขณะนี้หลายโรงงานมีการปรับการลาป่วย กรณีติดเชื้อโควิดเป็นการลาตามปกติ ทำให้ไม่ได้รับเบี้ยขยัน มีผลต่อการพิจารณาโบนัส ว่า การป่วยโควิด หรือเจ็บป่วยอื่น ๆ ลูกจ้างมีสิทธิลา 30 วันใน 1 ปี ตามกฎหมาย หากใช้สิทธิลาครบแล้วและป่วยโควิด นายจ้างไม่จ่าย กระทรวงแรงงานจะทำเรื่องหยุดงานเหตุสุดวิสัยจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ให้ นอกจากนี้ โควิด 19 กำลังเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ดังนั้นจึงต้องอยู่สิทธิการลา 30 วัน

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, แนวหน้าศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, tnthailand, newtv.)

- นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 15 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" เกิดอุบัติเหตุ 277 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 263 คน ผู้เสียชีวิต 44 ราย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสมวันที่ 11-15 เม.ย.65 เกิดอุบัติเหตุรวม 1,478 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 1,452 คน ผู้เสียชีวิต 204 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 60 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 58 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 8 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตรวม 12 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครพนม บึงกาฬ ปราจีนบุรี ปัตตานี ยะลา ระนอง ลำพูน สมุทรสงคราม สิงห์บุรีหนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ผู้จัดการ, มติชน

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลจากศูนย์การเฝ้าระวังกรมควบคุมโรค สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา ช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 64 พบเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวม 20,060 ราย บาดเจ็บ 19,709 ราย และเสียชีวิต 351 ราย ซึ่งมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 24.14 ยานพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุด ได้แก่ จักรยานยนต์ร้อยละ 79.11 รองลงมา รถกระบะ ร้อยละ 5.64 ส่วนเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ข้อมูล 11-15 เม.ย. 2565 มีผู้บาดเจ็บนอนรักษาในรพ. (Admit) 1,452 ราย ผู้บาดเจ็บแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่รวมกทม. 10,534 ราย เสียชีวิต 204 ราย โดยการขับเร็วและดื่มแล้วขับยังคงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ทั้งนี้ พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการดำเนินการป้องกันโรคโควิด 19 และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และหลังจากวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจะทยอยเดินทางกลับ ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังตลอดเวลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากง่วงให้พัก ขับขี่อย่างปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุจราจรด้วยมาตรการ 3 ด่าน 3 ม. ดังนี้ 1.ด้านตนเอง ตระหนักและหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรขับรถ 2.ด้านครอบครัว ตักเตือน และไม่ให้คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ไปขับรถ 3.ด้านชุมชน คัดกรองและประเมินคนเมาที่ขับขี่ยานพาหนะ โดยเน้นที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสายรอง และ 3 ม. ได้แก่ 1.ไม่เมา 2.สวมหมวกนิรภัย 3.สวมแมสก์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, workpointtoday, innnews, mcot, thaigov)</p> <p>- นายก ๆ ห่วงใยประชาชนจากสภาพอากาศที่ร้อนมาก หลังข้อมูลการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ รายงานผลตรวจโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่ 16 มี.ค.- 15 เม.ย. 65 จังหวัดสงขลา ผลบวก 4 หัว 57.15% และอีก 3 จังหวัดคือ สมุทรปราการ พะเยา ชลบุรี มีผลบวกจังหวัดละ 1 หัว 14.29% ขณะที่ 10 อันดับพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าสูงสุด ได้แก่ สงขลา สมุทรปราการ พะเยา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตรัง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค รายงานในปี 2565 นี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 1 รายเมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ที่จังหวัดชลบุรี แนะนำ 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลายๆ ครั้งอย่างเบามือ ใส่ยาฆ่าเชื้อ หรือโพวิโดนไอโอดีน ถ้าไม่มีอาจใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือทิงเจอร์ไอโอดีน หรือยาฆ่าเชื้ออื่นๆ ทันทันทิ้งล้างแผลเสร็จ จากนั้นไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือสถานีนามัยใกล้บ้าน</p>	-
<p><b>พายุฤดูร้อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ ฉบับที่ 5 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-18 เมษายน 2565 เตือน 11 จังหวัดภาคอีสานรับมือฝนตกหนัก ลมแรง บริเวณจังหวัดสกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคใต้ตอนบน จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป ขอให้ประชาชนระวังอันตราย โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์</p> <p>- จากที่มีการส่งต่อข้อมูล แจ้งให้ไม่มียารักษาหรือรอดจากแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้นั้น กรมการแพทย์ตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ แจ้งให้ไม่สามารถรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ ยิ่งทำให้เสี่ยงแผลติดเชื้อ ความจริงคือเมื่อเกิดบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก หลังจากทำความสะอาดแผลแล้ว การใช้ความเย็นมาประคบบริเวณที่เกิดแผลจะสามารถบรรเทาอาการปวดได้</p>	-